



**การสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล  
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ**

**โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์)**

**ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  
ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ”**

**วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549**

**ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล**

เข้าวันนี้ดิฉันถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สำคัญของภาครัฐบาลที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้มาประกาศเจตนารมณ์ในการผลักดันขับเคลื่อนจนเป็นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เรามีรัฐมนตรีที่สำคัญอีก 2 ท่าน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่มาร่วมให้ข้อคิดเห็น ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของกระทรวงฝ่ายสังคม เรามีท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มาแสดงความมุ่งมั่นในอันที่จะร่วมมือขับเคลื่อนให้สังคมของเราประกอบไปด้วยคุณงามความดี ให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นใจ มีความมั่นคง มั่นใจ และมีความสุขเพียงพอที่จะเห็นการบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ ภาครัฐการทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และที่สำคัญที่สุดในการอภิปรายในได้ชี้ประเด็นให้เห็นว่า ในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในภาครัฐ นั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. **กลไกและระบบในการบริหารราชการ** จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ที่ข้าราชการทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต กลไกของภาครัฐต้องเอื้อให้การบริหารงานบุคคล การให้ความดีความชอบ การแต่งตั้ง ต้องสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ยึดอยู่บนหลักคุณธรรม
2. **ตัวข้าราชการ** คนกับระบบเป็นเรื่องเดียวกันของเหรียญ คือ เป็นคนละหน้าของเหรียญแต่อยู่ในเหรียญเดียวกัน ถึงเราจะมีระบบที่ดี แต่ถ้าตัวบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมเสียแล้ว ระบบอาจจะไม่ดีได้ ดังนั้น การที่ข้าราชการจะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม มีอุดมการณ์ที่ถูกต้อง



จะต้องมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในอันที่ยึดมั่นจะประกอบความดีต่อไป อย่างไม่หวั่นไหว

3. **ผู้นำ** สังคมประกอบด้วยบุคคลหลายหมู่หลายเหล่า เมื่อเรารวมเป็นสังคมแล้วต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ดีถือว่าเป็นกลุ่มผู้นำ กลุ่มผู้นำถือว่ามีคุณลักษณะอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง หรือเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้อาวุโส ต้องถือว่าเป็นผู้นำในกลุ่มต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้สามารถเป็นบุคคลที่ผู้ตามมองเห็น ผู้ตามจะได้มองเห็นและประพฤติปฏิบัติตาม สำหรับประชาชนคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน พระองค์ท่านมีพระจริยวัตรและหลักในการทรงงานต่าง ๆ ที่พวกเราสามารถถือเป็นแนวปฏิบัติ และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทได้ คุณธรรม 4 ประการ ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่ประชาชน ถือเป็นหลักปฏิบัติธรรมดาปกติที่พวกเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนั้นกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะผู้นำในวงราชการจึงถือว่ามีคุณลักษณะที่ท่านต้องช่วยวางตนเองให้เป็นหลักให้แก่ข้าราชการที่เป็นผู้ตามท่านให้ดีที่สุด
4. **การมีส่วนร่วมในทุกระดับ** ทั้งในแง่ของการมีส่วนร่วมในองค์กรของเราเอง ในภาคราชการทั้งหมด และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน สื่อมวลชน ชุมชนทุกหมู่เหล่า ดังนั้นในเชิงกลไกของภาคราชการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ
5. **การติดตามประเมินผล** ในแง่ของบุคลากร ตัวข้าราชการต้องมีการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา

ดิฉันคิดว่าในวันนี้การแสดงเจตนารมณ์ของภาคราชการโดยท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าเปรียบเทียบกับคำพังเพยที่กล่าวว่า "การเริ่มต้นที่ดี ย่อมถือได้ว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง" ดังนั้น วันนี้พวกเรามาร่วมกันแสดงเจตจำนง ถือว่างานสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง อาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้ แต่การแสดงเจตจำนงที่ดี ย่อมนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี จากนี้ไปเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะข้าราชการ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการจะมีขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่น จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผู้ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ

\*\*\*\*\*